

# BÁC HỒ

## VỚI ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN VINH PHÚC

MAI VĂN TRUNG\*

Sinh thời, dù bận nhiều công việc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, song Bác Hồ luôn dành cho nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Vinh Phúc nói riêng những tình cảm gần gũi, yêu thương và sự quan tâm sâu sắc. Đó chính là tấm lòng bao dung, độ lượng, thiết tha của Người cha già dân tộc - Người sáng lập, xây dựng và rèn luyện Đảng ta, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có nền độc lập tự do mà bản chất chính là " Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều do dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân".

### 1 - Những lần Bác Hồ về thăm Vinh Phúc

Theo thống kê của Tỉnh uỷ Vinh Phúc, từ năm 1945 đến năm 1963, tỉnh Vinh Phúc đã vinh dự được 8 lần đón Bác về thăm, động viên và chỉ đạo công việc:

*Lần 1:* Ngày 25 - 8 - 1945, Bác về thăm cán bộ huyện Đa Phúc (thời kỳ này Đa Phúc thuộc tỉnh Phúc Yên). Tại đây, Bác đã chỉ dẫn nhiều vấn đề quan trọng đối với cán bộ huyện khi ta nắm được chính quyền.

*Lần 2:* Ngày 12 - 2 - 1956 (tức ngày mồng 1 Tết Bính Thân), Bác về thăm và chúc tết nhân

dân thôn Yên Định, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, địa phương có nhiều thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

*Lần 3:* Ngày 21 - 1 - 1958, Bác về thăm động viên cán bộ nhân dân huyện Đông Anh (thời kỳ này Đông Anh thuộc tỉnh Vinh Phúc).

*Lần 4:* Ngày 30 - 3 - 1958, Bác về thăm cán bộ, xã viên Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Lai Sơn, xã Cộng Hoà, huyện Tam Dương (nay là phường Đồng Tâm, thị xã Vĩnh Yên) - HTX tuy mới xây dựng nhưng việc quản lý và điều hành sản xuất tốt, nên đã phát huy tác dụng của lối làm ăn tập thể. Bác đã tặng huy hiệu cho 2 cán bộ địa phương.

*Lần 5:* Ngày 24 - 12 - 1958, Bác về thăm thị xã Phúc Yên, thăm cơ quan tỉnh, thăm một đơn vị bộ đội, thăm một lớp kế toán HTX nông nghiệp.

*Lần 6:* Ngày 25 - 1 - 1961, Bác về thăm HTX nông nghiệp Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường - HTX có nhiều thành tích trong phong trào trồng cây, trở thành điển hình tiên tiến của tỉnh và toàn miền Bắc.

*Lần 7:* Ngày 2 - 3 - 1963, Bác về thăm Đảng bộ và nhân dân Vinh Phúc vì có nhiều thành tích chống hạn, bảo đảm thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân.

\* PHÓ GIÁM ĐỐC BẢO TÀNG TỈNH VINH PHÚC -



Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với xã viên Hợp tác xã Lai Sơn (Tam Dương, Vĩnh Phúc)  
Ảnh: TL. Bảo tàng Vĩnh Phúc

**Lần 8:** Ngày 16 - 7 - 1963, Bác về thăm và nói chuyện với Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, tại thị xã Vĩnh Yên.

Ngoài những lần được Bác trực tiếp về thăm và ân cần chỉ bảo, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc còn được Người nhiều lần gửi thư khen ngợi hoặc biểu dương trên báo chí mỗi khi tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu như: Thư gửi các phụ lão, các vị thân hào và toàn thể đồng bào tỉnh Phúc Yên có thành tích tham gia kháng chiến kiến quốc, ngày 16 - 7 - 1947; Thư khen ngợi HTX thôn Thượng, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường đạt năng suất lúa cao, ngày 2 - 3 - 1966...

Biên niên sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc mãi mãi in đậm dấu ấn/những sự kiện mang ý nghĩa trọng đại - Những lần Bác về thăm. Những tình cảm yêu thương, những sự quan tâm sâu sắc của Người dành cho, đó là những tài sản, những giá trị tinh thần vô giá mà Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Phúc trân trọng giữ gìn để sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đặc biệt, lần Bác về thăm ngày 2 - 3 - 1963 đã để lại dấu ấn không phai mờ đối với các thế hệ cán bộ đảng viên, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Lần thăm này, tại khu Đồi Cao thị xã Vĩnh Yên (nay là địa điểm trụ sở Bảo tàng tỉnh), trong cuộc mít tinh trọng thể với sự

tham gia của gần 2 vạn đồng bào, Bác đã căn dặn: "Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta", và "Mỗi đảng viên đều phải gương mẫu, người nào chưa gương mẫu thì cố gắng trở thành gương mẫu cho xứng đáng là đảng viên. Tất cả đảng viên trong tỉnh đều gương mẫu, làm cho 56 vạn dân trong tỉnh thấm nhuần tinh thần làm chủ, cần kiệm xây dựng nước nhà".

## 2 - Hệ thống di tích lưu niệm Bác Hồ tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc đã vinh dự được 8 lần đón Bác Hồ về thăm. Trong những lần về thăm và làm việc, Bác đã tới các địa điểm: thôn Yên Định, xã Tân Phong (huyện Bình Xuyên); khu nghỉ mát Tam Đảo (huyện Tam Đảo), xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường), thị xã Phúc Yên, chùa Hà Tiên, phường Đồng Tâm, khu Đồi Cao (nay đặt Bảo tàng tỉnh), Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc (thị xã Vĩnh Yên).

Sau khi Bác về thăm, tại những địa phương nơi Bác đến, những địa điểm Bác nói chuyện, các địa phương trong tỉnh đã cho xây dựng đài tưởng niệm, nhà lưu niệm, trồng vườn cây, làm ao cá mang tên Bác Hồ. Trong đó, nhiều địa phương đã xây dựng nhà lưu niệm và phát huy tốt trong công tác giáo dục truyền thống:

- Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên.

- Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường.

- Khu nhà Bác nghỉ tại thị trấn Tam Đảo.

- Đài tưởng niệm Bác Hồ tại thôn Lai Sơn (nay là phường Đồng Tâm, thị xã Vĩnh Yên).

- Đài tưởng niệm Bác Hồ tại khu Đồi Cao (nay là trụ sở Bảo tàng tỉnh).

Đặc biệt, năm 2003, nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 40 năm Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc (năm 1963), thể theo nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, nhằm phát huy sâu rộng phong trào học tập, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định quyết tâm mãi mãi làm theo lời Bác, đi theo con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã quyết định lấy ngôi nhà nằm trong trung tâm khu vực trụ sở Tỉnh ủy, đồng thời cũng là nơi từng được đón Bác Hồ về làm việc với tỉnh trong những lần Người về thăm, làm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Vĩnh Phúc. Đây vừa là nơi lưu niệm, vừa là nơi tưởng niệm. Công trình hợp ý Đảng lòng dân này, suốt gần 5 năm qua, luôn mang ý nghĩa như một di tích lịch sử văn hoá đặc biệt tại địa phương, bởi sự hiện diện của nó đã phần nào tái hiện những tình cảm thiêng liêng của Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc

đồng thời qua đó thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đối với Người - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Hơn 60 năm đã qua, kể từ ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc, những di tích lưu niệm Bác Hồ, những đài tưởng niệm ghi dấu sự kiện Bác về thăm, những công trình, vườn cây, ao cá mang tên Bác luôn được nhân dân các địa phương trong tỉnh trân trọng gìn giữ, tôn tạo phát huy giá trị. Chắc chắn trong thời gian tới, hệ thống di tích lưu niệm Bác Hồ sẽ được các cấp, các ngành, các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương quy hoạch, đầu tư nâng cấp cho xứng với tầm vóc của nơi khắc ghi những sự kiện lịch sử mang ý nghĩa trọng đại, xứng với tình cảm của Người đã dành cho quê hương. Chúng ta cùng nhau khẳng định rằng, hệ thống di tích lưu niệm Bác Hồ trên quê hương Vĩnh Phúc sẽ là những địa chỉ đỏ, là nơi giáo dục truyền thống, tham quan, học tập, tưởng niệm Bác của các thế hệ con em Vĩnh Phúc, từ đó tạo đà đi lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, theo lời dạy của Người: "Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta"./.

M.V.T



Chùa Hà Tiên - Nơi Bác Hồ đã từng về thăm - Ảnh: Trần Bình